

## **KHOA KINH TẾ - DU LỊCH KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG SHB**

Ngày 26/5/2023, khoa Kinh tế - Du lịch phối hợp với ngân hàng SHB tổ chức chương trình workshop “Leading by you” và tiến hành lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa khoa và doanh nghiệp. Tham dự buổi lễ, đại diện doanh nghiệp có bà Phạm Thị Thu Hiền – Giám đốc tuyển dụng ngân hàng SHB, về phía khoa có TS Trần Tự Lực – Trưởng khoa Kinh tế- Du lịch cùng các thầy cô và các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh và quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành của khoa Kinh tế - Du lịch.

Tại chương trình, đại diện ngân hàng SHB giới thiệu và tư vấn kỹ năng viết CV và cách thức phỏng vấn dành cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối, đồng thời giới thiệu các các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thông tin về việc làm, tham gia dự tuyển vào các vị trí việc làm có yêu cầu phù hợp.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa khoa Kinh tế - Du lịch và ngân hàng SHB trên các lĩnh vực giáo dục, thực hành, thực tập và tuyển dụng cho sinh viên. Thoả thuận hợp tác giữa hai đơn vị nhằm tạo môi trường thực tế dành riêng cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn cho sinh viên, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng và định hình mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai, hỗ trợ sinh viên trong hoạt động thực hành, thực tập, giúp cho sinh viên có cơ hội hòa nhập nhanh, năng động với môi trường ngân hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Tự Lực, trưởng khoa Kinh tế- Du lịch cho rằng đây là cơ hội để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên có cơ hội thích nghi tốt với công việc sau khi tốt nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác giữa khoa và ngân hàng SHB đã diễn ra thành công tốt đẹp. Việc hợp tác giữa nhà trường, khoa và doanh nghiệp là một trong những chiến lược giúp gắn kết giữa đào tạo và tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình:



*Bà Phạm Thị Thu Hiền - Giám đốc tuyển dụng ngân hàng SHB hướng dẫn cách viết CV và phỏng vấn cho sinh viên*



*TS Trần Tự Lực - Trưởng Khoa Kinh tế - Du lịch phát biểu tại buổi lễ*





*Ký kết hợp tác giữa khoa Kinh tế - Du lịch và ngân hàng SHB*





*Ký kết hợp tác giữa khoa Kinh tế - Du lịch và ngân hàng SHB*

